

BÁO CÁO

Kiểm điểm của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024 trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2024-2027

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024 đã bầu Ban Chấp hành chi bộ gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Nguyên Thành giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Hải chi ủy viên.

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành chi bộ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, tập thể Ban Chấp hành chi bộ đã đoàn kết, thống nhất tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện đạt cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra. Tại Đại hội chi bộ lần này Ban Chấp hành chi bộ nghiêm túc kiểm điểm về những ưu điểm, khuyết điểm như sau:

I. ƯU ĐIỂM

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ban chấp hành chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, có những kế hoạch giải pháp thích ứng của từng thời điểm để chỉ đạo tổ chức thực hiện trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của nhà trường.

Tập trung khai thác nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên và huy động nội lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường, thông tin truyền thông luôn được quan tâm và duy trì thường xuyên. Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng CSVC và phát triển nhà trường, đã huy động nguồn xã hội hóa vận động tài trợ được gần 3,2 tỷ đồng để nâng cấp tu sửa CSVC và mua sắm trang thiết bị dạy học, làm mới hệ thống sân chơi bãi tập... cảnh quan sư phạm nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy và học giai đoạn mới. Phần đầu giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và trường đạt chuẩn 2 vào cuối năm 2025.

Trong nhiệm kỳ tập thể nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Liên đội xuất sắc cấp tỉnh.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, các quy định của Đảng được quan tâm thường xuyên. Đặc biệt là chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hàng năm về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng chính đồn Đảng, Quy định số 17-

QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 02/6/2023, Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy ngày 28/8/2023. Công văn số 09-CV/HU ngày 25/9/2020 của BTV Huyện ủy, Hướng dẫn 01 ngày 28/9/2020 của BTC Huyện ủy đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, đảng viên; tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện quản lý đảng viên và chuyển sinh hoạt đảng đúng quy định. Lãnh đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 28 ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, đồng sức, đồng lòng và luôn tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên trong chi bộ. Từ đó tạo sự đồng thuận trong Đảng cũng như trong nhân dân.

Trong sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, Ban Chấp hành chi bộ đều tổ chức sinh hoạt trước để thông nhất nội dung các báo cáo trình chi bộ thảo luận ra nghị quyết kịp thời và sát đúng với tình hình của nhà trường nhiệm vụ chính trị của ngành.

3. Về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lễ lối làm việc

Trong lãnh đạo luôn đổi mới, sáng tạo, kiên quyết, tập trung, đồng bộ và lấy hiệu quả để đánh giá. Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khoá, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó để lồng ghép công việc cho từng cấp uỷ viên phụ trách chỉ đạo, đồng thời xây dựng chương trình công tác hàng năm, hàng tháng. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của nhà trường.

Duy trì chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành chi bộ, chi bộ, tổ đảng theo quy định. Các ý kiến phát biểu của cấp uỷ viên, của cán bộ đảng viên luôn được tôn trọng để xem xét đưa vào nội dung hội nghị hoặc được giải đáp thấu đáo.

Ban Chấp hành chi bộ luôn giữ mối đoàn kết nhất trí, dân chủ, thẳng thắn nhiệt tình và đầy trách nhiệm với công việc, không nề hà khó khăn, luôn chia sẻ và giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

4. Về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống

Các đồng chí trong Ban Chấp hành chi bộ có quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Luôn tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, lo lắng, tận tụy với nhiệm vụ được phân công. Từng đồng chí đã chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, tự tu dưỡng, tự rèn luyện và luôn cầu thị. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác Hồ; có ý thức đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và thực hành tiết kiệm; bản thân và gia đình các đồng chí Ban Chấp hành chi bộ luôn gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành Nghị quyết chi bộ đề ra. Tuy vậy Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ

2022-2024 nhận thấy những khuyết điểm, hạn chế cần nghiêm túc kiểm điểm như sau:

1. Việc tổ chức, quán triệt, học tập và thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp có lúc chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chưa được thường xuyên.

2. Công tác điều hành, tổ chức triển khai thực hiện một số lĩnh vực đạt hiệu quả chưa cao, nhất là trong công tác tham mưu xây dựng CSVN và bổ sung một số hạng mục về giữ vững trường chuẩn đạt chuẩn Quốc gia chưa đạt được kết quả cao như kỳ vọng.

3. Công tác giáo dục, tuyên truyền cho đảng viên còn hạn chế, vẫn còn tình trạng đảng viên vi phạm chính sách dân số KHH gia đình.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Tập trung triển khai học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Pháp luật Nhà nước đến tận cán bộ đảng viên, giáo viên. Luôn bám sát thực tiễn, năng động sáng tạo trong vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của địa phương. Tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ của cấp trên để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột xuất, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao.

2. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành chi bộ, chi bộ và của nhà trường. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể Ban Chấp hành chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động nắm bắt thông tin. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.

3. Các đồng chí trong Ban Chấp hành chi bộ phải thường xuyên tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Luôn nêu cao trách nhiệm nêu gương, tự soi tự sửa, gắn hiệu quả công việc với nhiệm vụ được giao để đánh giá chất lượng hàng năm. Đặc biệt, phát huy vai trò của người đứng đầu phải có năng lực, trình độ, nhận thức tính chính trị cao; luôn nhạy bén sáng tạo, dân chủ, cầu thị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết chi bộ.

4, Xây dựng mối đoàn kết trong chi bộ, tạo sự đồng thuận trong nhà trường; Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của đảng viên, giáo viên; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Để rút kinh nghiệm cho Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2024-2027, kính mong chi bộ góp ý chân tình thẳng thắn để trong thời gian tới tập thể Ban Chấp hành chi bộ mới phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành chi bộ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đề ra./

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2024